



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนการผลิตผลไม้คุณภาพและปลอดภัยของสถาบันเกษตรกร ยกจังหวัดจันทบุรีเป็นแบบอย่างในการพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้ได้มาตรฐาน GAP

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งเป้าสนับสนุนให้สมาชิก สหกรณ์ชาวสวนผลไม้ทั่วประเทศปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพเนื่องจากผู้บริโภคและผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มต้องการผลไม้คุณภาพเพิ่มมากขึ้น จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แนวทางการส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและปลอดภัยของสถาบันเกษตรกร โดยยกจังหวัดจันทบุรีเป็นแบบอย่างในการพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้ที่ได้มาตรฐาน GAP

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผลไม้คุณภาพที่มีความปลอดภัย ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยเปิดการค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ ทำให้ปริมาณการส่งออกผลไม้สดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในปี 2553 ที่ผ่านมา สถาบันเกษตรกรในภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี สุราษฎร์ธานี ลำพูน เชียงใหม่ สามารถรวบรวมและจำหน่ายผลไม้คุณภาพให้กับ Modern Trade ผู้ส่งออกผลไม้ ผู้ค้าภายในประเทศและเครือข่ายสหกรณ์ ในปริมาณกว่า 30,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 900 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากสมาชิกสหกรณ์ได้มีการพัฒนาคุณภาพผลไม้ให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ โดยเฉพาะตลาด Modern Trade และผู้ส่งออก จะทำให้สถาบันเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้น และราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดและทำให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง โดยฤดูกาลผลิตปี 2554 สถาบันเกษตรกรในภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคใต้ ได้วางแผนการรวบรวมและจำหน่ายผลไม้คุณภาพปลอดภัยให้กับตลาดผู้ค้าต่าง ๆ ไว้มากกว่า 30,000 ตัน เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา ๆ มซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 200 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์ได้กู้ยืมไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรับซื้อผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ ก่อนกระจายออกจากแหล่งผลิต เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ชาวสวนผลไม้อย่างต่อเนื่องทุกปี

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและ ปลอดภัยของสถาบันเกษตรกร ปี 2554” ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงปารีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยนำตัวแทนสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้จากภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันออก มาเข้ารับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การรวบรวมและการคัดเกรดให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานตามระบบ GAP การปรับตัวและการพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี การถ่ายทอดแนวคิดในการส่งเสริมการรวมกลุ่มสมาชิกผู้ผลิตผลไม้คุณภาพในสถาบันเกษตรกร และการลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมสวนผลไม้ที่ได้มาตรฐานของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี และกระบวนการบริหารจัดการการรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ได้รับการยอมรับว่าได้ผ่านกระบวนการพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและมีการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้จนประสบผลสำเร็จในปัจจุบัน เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้แทนสหกรณ์จากจังหวัดอื่น ๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแนะนำส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ให้ผลิตผลไม้ที่ได้คุณภาพมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดต่อไป

ในปี 2551 ที่ผ่านมา สถาบันเกษตรกรในภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้ สามารถรวบรวมและจำหน่ายผลไม้คุณภาพให้กับห้าง Modern Traed ผู้ส่งออกและผู้ค้าภายในประเทศ ปริมาณ รวม 25,737 ตัน คิดเป็นมูลค่า 425 ล้านบาท โดยเฉพาะผลไม้ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ห้าง Modern Traed และผู้ส่งออกจะรับซื้อทั้งหมด ซึ่งจะกำหนดราคารับซื้อที่สูงกว่าผลไม้ทั่วไป และในปี 2552 นี้ทาง สถาบันเกษตรกรในภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้ วางแผนการรวบรวมและจำหน่ายผลไม้คุณภาพปลอดภัยให้กับผู้ค้าต่าง ๆ ทั่วประเทศประมาณ 30,000 ตัน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีนโยบายที่จะกระตุ้นให้สมาชิกสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ หันมาให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อช่วยยกระดับทั้งในด้านคุณภาพและราคาสินค้า รวมทั้ง ป้องกันปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำและไม่เป็นที่ยอมรับของตลาด จึง ได้จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกต่อความปลอดภัย ด้านสินค้าผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ” (Awareness to Food Safety for Fruit Product in Agriculturist Institution ) แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม สหกรณ์และตัวแทนสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถแนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าผลไม้คุณภาพที่มี ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน GAP กับเกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่ปลูกผลไม้ สามารถผลิตผลไม้คุณภาพที่ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้สถาบันเกษตรกรประสบความสำเร็จในด้านการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้คุณภาพตามแผนที่วางเอาไว้

ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักการมีความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของความปลอดภัย ในการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเรียนรู้ถึงขั้นตอนและ วิธีการผลิตผลไม้คุณภาพที่มีความปลอดภัย ในสถาบันเกษตรกร วิธีการส่งเสริมให้

สมาชิกสหกรณ์ผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำและส่งเสริมให้กับเกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรของตนเอง สามารถผลิตสินค้าผลไม้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ให้สมาชิกสหกรณ์ไปขายผลต่อ โดยการอบรมครั้งนี้ได้เข้าไปดูงานการผลิตด้วยหอมทองเพื่อการส่งออกของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด เพื่อเป็นกรณีศึกษาอีกด้วย

“เป้าหมายของการจัดอบรมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ คือ นำเสนอให้เห็นว่า หากเกษตรกรสามารถ ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัยนั้น จะทำให้ผลผลิตของเกษตรกรเป็นที่ยอมรับของตลาด และมีตลาดรับซื้อแน่นอน ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP ให้คำนึงถึงการผลิตเรื่องการใช้สารเคมี โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการ เกษตร มาบรรยาย เรื่องผลกระทบ จากการใช้สารเคมีที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคใน อีก 10 – 20 ปี โดยเฉพาะ ประเทศญี่ปุ่นจะรณรงค์เรื่องมาตรฐานสินค้าและตรวจเข้มผลไม้ที่จะส่งไปจำหน่าย เนื่องจาก ประเทศญี่ปุ่น มีหลักการทำเกษตร GAP สูงกว่าของไทย มาตรฐานสูงและละเอียดมาก ซึ่งเราเอาแนวคิดวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การจับบันทึก มาปรับใช้ ตอนนี้อยู่ระหว่างการ จัดอบรมเตรียมความพร้อมเรื่องการ พัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อจะเจาะตลาด ผลไม้ระดับบนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันดับแรกต้องสร้าง จิตสำนึกให้กับผู้นำ สหกรณ์ก่อน โดยเชิญผู้นำสหกรณ์มาอบรม เพื่อนำความรู้และแนวคิดดังกล่าว ไปรณรงค์กับสมาชิก ซึ่งในแต่ละจังหวัดกรมฯได้ จัดเตรียมงบประมาณเพื่อสนับสนุน ให้สหกรณ์ ใช้สำหรับการ อบรมให้กับ สมาชิกอยู่แล้ว “ นางสาวสุพัตรา ธนเสณีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติม .

.....